

Chương trình Đánh giá suốt năm học mới của Tiểu bang Maine (Maine's New Through Year Assessment)

Trong năm học 2019-2020, khi cộng đồng của chúng ta nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19, Bộ Giáo dục Tiểu bang Maine (DOE) đã nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp cho gia đình, học sinh, giáo viên và các nhà lãnh đạo giáo dục thông tin kịp thời và hữu ích để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh. Để đạt được mục tiêu này, Bộ đã thiết lập quan hệ đối tác với Tổ chức Đánh giá Tây Bắc [NWEA](#), [nhà sáng lập các chương trình Đánh giá tăng trưởng \(MAP Growth\)](#).

Với việc nhiều giáo viên trên khắp tiểu bang Maine đã sử dụng các chương trình đánh giá Tăng trưởng MAP của NWEA để đo lường sự phát triển của học sinh, Maine DOE đã làm việc với NWEA để phát triển một chương trình đánh giá mới, mang tính sáng tạo trên toàn tiểu bang, chương trình Maine Through Year Assessment về môn Đọc và Toán. Chương trình Through Year Assessment của Tiểu bang Maine tiếp tục cung cấp điểm số như một thước đo sự tiến bộ của học sinh trong suốt cả năm và, vào cuối năm, cung cấp điểm số dựa trên các tiêu chuẩn của tiểu bang.

Các đặc tính chính của Chương trình Maine Through Year Assessment

- Đánh giá này **thích hợp với máy tính**. Sau khi trả lời đúng một câu hỏi, học sinh có thể thấy một câu hỏi khó hơn. Sau một câu trả lời sai, học sinh có thể thấy một câu hỏi dễ hơn. Kết quả là, bài trắc nghiệm đánh giá thích ứng với học sinh và chỉ riêng cho mỗi học sinh.
- Bài trắc nghiệm đánh giá được lập ra theo hình thức **không tính thời gian**. Học sinh nên được cung cấp đủ thời gian cần thiết để trả lời tất cả các câu hỏi. Đối với học sinh trung bình, bài trắc nghiệm đánh giá sẽ kéo dài khoảng 60 phút cho mỗi môn (Đọc và Toán).
- Bài trắc nghiệm đánh giá tạo cơ hội cho giáo viên thu thập **dữ liệu tức thời, có thể sử dụng được** ngay để lập kế hoạch giảng dạy. Bắt đầu từ mùa Thu năm 2023, giáo viên sẽ nhận được dữ liệu đánh giá trong vòng 24 đến 48 giờ.
- Các chương trình đánh giá mùa Thu, mùa Đông và mùa Xuân có thể được sử dụng như một **cách để đo lường sự phát triển của học sinh** theo thời gian. Chương trình đánh giá mùa Xuân có thể được sử dụng như một **cách để đánh giá thành tích của học sinh theo tiêu chuẩn cấp lớp của Tiểu bang**. Để tạo ra sự hiểu biết đầy đủ hơn về những gì con em quý vị biết và có thể làm, kết quả từ Chương trình Maine Through Year Assessment nên được sử dụng cùng với các nguồn dữ liệu khác, như đánh giá của trường và học tập trong lớp.
- Có nhiều hình thức hỗ trợ và **khả năng sử dụng** khác dành cho học sinh để chắc chắn rằng chương trình đánh giá đồng nhất với chương trình giảng dạy hàng ngày cho học sinh. Những hình thức hỗ trợ khả năng sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, sự trợ giúp và các phương tiện thích nghi dành cho các học sinh đang trong các chương trình hỗ trợ, Chương trình Tiếp thu ngôn ngữ cá nhân, Chương trình 504 và Chương trình giáo dục cá nhân (IEP).

Thời gian áp dụng cho các chương trình đánh giá của Tiểu bang, như Chương trình Maine Through Year Assessment, có thể đưa đến một số thay đổi tạm thời cho lịch trình học hoặc thói quen của học sinh. Phụ huynh, gia đình được khuyến khích liên lạc với nhà trường nếu có điều gì thắc mắc hay lo ngại, để thông hiểu và hợp tác trong việc mang lại cho **mọi** học sinh kinh nghiệm tốt đẹp khi tham gia chương trình đánh giá.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Maine Through Year Assessment, vui lòng liên lạc với giáo viên của học sinh hoặc hiệu trưởng.